

Số:1860/SNNPTNT-TTr

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2021

V/v báo cáo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2582/UBND-KTTH ngày 27/5/2021 về việc xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa X;

Nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, như sau:

I. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

1. Cử tri Phước Diêm huyện Thuận Nam: Cảng cá Cà Ná bị bồi lấp bùn đất đã lâu gây khó khăn cho việc neo đậu tàu thuyền. Kiến nghị có biện pháp nạo vét để người dân neo đậu được thuận tiện.

Trả lời:

Hiện nay tuyến luồng và vũng đậu tàu Cảng cá Cà Ná bị bồi lấp, cạn hẹp, gây khó khăn cho neo đậu tàu thuyền theo kiến nghị của cử tri là đúng. Năm 2015, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư đã triển khai thi công nạo vét lần 2 với quy mô: chiều dài nạo vét 601,3m, cao trình nạo vét - 4,5m, chiều rộng nạo vét 40m; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 10/2015. Tuy nhiên, do mùa mưa lũ cuối năm 2018 đất cát bồi lắng dẫn đến tuyến luồng và vũng đậu tàu đã bị bồi lấp, cạn hẹp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào cập cảng làm hàng, nhưng chưa được nạo vét do khó khăn về kinh phí.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Diêm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 240/UBND-KTTH ngày 04/02/2020, trong đó giao Ban quản lý Khai thác các cảng cá làm chủ đầu tư và sử dụng vốn xã hội hóa để thực hiện dự án nạo vét cảng cá Cà Ná. Hiện nay, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định (Tại văn bản số 1743/SNNPTNT-QLXDCT ngày 07/6/2021), Ban Quản lý Khai thác các cảng cá đang thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thi công nạo vét. Dự kiến khởi công nạo vét vào tháng 8/2021.

2. Cử tri Phước Hà, huyện Thuận Nam: Cần mở rộng thêm kênh N1, N5 thuộc khu vực kênh chính Bắc hạ lưu sông Biêu để đủ lượng nước phục vụ sản xuất, vì hiện nay diện tích mở rộng đất ruộng rất lớn thuộc kênh Bắc hồ sông Biêu

nên không đủ nước sản xuất vào các vụ lúa. (Nội dung này đã được Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đã có công văn trả lời số: 505/CTKTTL-QLNCT ngày 07/12/2020) cử tri xã Phước Hà tiếp tục kiến nghị.

Trả lời:

Tuyến kênh chính Bắc thuộc hệ thống hồ Sông Biêu có tổng chiều dài kênh là 4.079m, nhiệm vụ cấp nước tưới cho 140ha đất sản xuất nông nghiệp (cây màu). Nhưng trên thực tế trong các năm gần đây, khu tưới kênh chính Bắc được người dân sử dụng cho 130ha diện tích sản xuất, trong đó: lúa 100ha, màu 30ha. Việc mở rộng diện tích sản xuất lúa đã tạo áp lực rất lớn cho công tác điều tiết nước của kênh chính Bắc, hệ thống hồ Sông Biêu.

Về kiến nghị của cử tri mở rộng thêm kênh N1, N5 (kênh cấp 1) thuộc kênh chính Bắc để đủ lượng nước phục vụ sản xuất. Qua kiểm tra hiện trạng công trình kênh N1 và kênh N5, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi có ý kiến như sau:

- Đối với tuyến kênh N1 lấy nước từ kênh Bắc tại lý trình K1+367, đang cung cấp nước tưới cho 30ha lúa. Việc cấp nước tuyến kênh N1, đoạn cuối tuyến kênh N1, nguồn nước không đảm bảo cho việc lấy nước vào các kênh cấp 2, 3. Lý do: Công lấy nước đầu kênh N1 lấy nước từ kênh chính Bắc không thuận dòng nên việc cấp nước không đảm bảo cho diện tích vùng cuối kênh *trong điều kiện mực nước hồ chứa nước Sông Biêu xuống thấp*. Bên cạnh đó, các kênh nhánh cấp 2, 3 do địa phương quản lý hiện nay chưa được nạo vét kênh, kênh bị bồi lắng lớn đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của kênh N1. Hiện tại, địa phương chưa cùng cố thành lập tổ chức hợp tác dùng nước (PIM) nên công tác điều tiết nước thuộc kênh mương cấp 2, 3 không đảm bảo, gây khó khăn cho công tác điều nước từ kênh chính Bắc và kênh N1.

- Đối với tuyến kênh N5 lấy nước từ kênh Bắc tại lý trình K4+060 (cuối kênh chính Bắc), cung cấp nước tưới cho 15ha lúa. Trong vụ Hè Thu 2021, căn cứ tình hình nguồn nước của hồ Sông Biêu, Công ty phối hợp UBND huyện Thuận Nam thống nhất diện tích sản xuất vùng kênh Bắc (đoạn từ K0-K3+225) với tổng diện tích sản xuất lúa là **68ha**, không sản xuất vùng tưới thuộc kênh N5. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ngày 07/6/2021, hiện nay bà con đang triển khai sản xuất khoảng 05ha vùng cuối tuyến kênh Bắc Sông Biêu. Kênh cấp 2, 3 lấy nước từ kênh N5 đi qua khu dân cư, hiện nay chưa được nạo vét, kênh đang bị bồi lắng lớn nên đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của kênh N5. Bên cạnh đó, địa phương chưa cùng cố thành lập tổ chức hợp tác dùng nước (PIM) nên công tác điều tiết nước thuộc kênh mương cấp 2, 3 không đảm bảo, gây khó khăn cho công tác điều nước từ kênh chính Bắc và kênh N5.

Nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân, Công ty đề nghị UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo UBND xã Phước Hà thực hiện một số công việc sau:

- Vận động bà con vùng cuối tuyến kênh Bắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cận có giá trị kinh tế cao góp phần ổn định đời sống của nhân dân.

- Thành lập tổ chức hợp tác dùng nước (PIM) để thực hiện công tác điều tiết nước kênh mương nội đồng tiết kiệm, hiệu quả.

- Tổ chức nạo vét các kênh mương cấp 2, 3 do địa phương quản lý nhằm đảm bảo nguồn nước cho các vùng tưới thuộc kênh chính Bắc, hồ Sông Biêu.

- Tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 2057/KH-UBND ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sản xuất vụ Hè Thu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian đến, Công ty sẽ triển khai cải tạo, nâng cấp công lấy nước đầu kênh N1 để đảm bảo lưu lượng lấy nước cho diện tích canh tác của bà con.

II. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi:

1. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng

a) Cử tri phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Quy hoạch khu du lịch biển Bình Sơn - Ninh Chữ không phát huy được lợi thế, làm mất đi nguồn thu của Tỉnh; *Vấn đề đánh bắt gần bờ, lưới biển trôi dạt vào nơi người dân tắm biển rất dễ bị vướng vào chân gây nguy hiểm và xả rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe của nhân dân.* Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Về vấn đề đánh bắt gần bờ, lưới biển trôi dạt vào nơi người dân tắm biển rất dễ bị vướng vào chân gây nguy hiểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tàu cá của tỉnh có chiều dài dưới 12 mét vẫn được tham gia đánh bắt hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận nói chung và vùng biển Bình Sơn - Ninh Chữ nói riêng.

Trong thời gian qua, Chi cục Thủy sản đã chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư thường xuyên hoạt động tuần tra các vùng biển ven bờ của tỉnh trong đó có vùng biển Bình Sơn - Ninh Chữ, quá trình kiểm tra đã phát hiện xử lý 64 trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 76 triệu đồng; không phát hiện trường hợp nào vứt bỏ ngư cụ và rác thải ra môi trường biển.

Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Tấn Tài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trưởng Thủy sản và Giám đốc các Cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ tàu và thuyền viên ngay khi tàu cá xuất bến và ngư dân trong việc bảo vệ môi trường biển (vứt bỏ ngư cụ, rác thải sinh hoạt của tàu cá, lồng bè...), đồng thời tăng cường hơn nữa trong công tác tuần tra kiểm soát trên biển để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.

b) Cử tri phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

- Đề nghị đầu tư nâng cao đê kè biển từ đầu tuyến đê khu phố 1 đến cuối tuyến đê Trạm Biên phòng Đông Hải vì đến mùa Bắc sóng đánh phủ qua kè biển nước tràn vào nhà dân.

Trả lời:

Ngoài phạm vi tuyến đê Đông Hải bị sạt lở đang được Chi cục Thủy lợi sửa chữa khắc phục như *phạm vi thi công theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 13/4/2021*, toàn bộ các đoạn còn lại của tuyến đê biển Đông Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất Dự án khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp củng cố đê kè biển Phú Thọ và Đông Hải những đoạn còn lại trên tuyến tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 29/5/2021, trong đó thời gian thực hiện thi công công trình trong năm 2021. Chi cục Thủy lợi hiện đang thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật để sớm triển khai thi công hoàn thành đảm bảo an toàn cho tuyến đê cũng như khu vực dân cư lân cận.

- Hiện nay có một số đoạn đê bị sạt lở bà con đi lại không được đề nghị sửa chữa sớm; khi đầu tư thi công đề nghị thông tin cho nhân dân biết và tăng cường công tác giám sát công trình xây dựng đê kè.

Trả lời:

Thực hiện dự án khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp do bão lũ một số đoạn đê biển Đông Hải (phạm vi sửa chữa tại các đoạn đê bị sạt lở trong các đợt triều cường cuối năm 2020, đầu năm 2021) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 13/4/2021, hiện nay Chi cục Thủy lợi đang triển khai thi công theo đúng tiến độ được duyệt (phạm vi sửa chữa mặt đường sẽ được đơn vị thi công triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục chân đê, mái đê và tường chắn sóng đảm bảo an toàn cho kết cấu đê) và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2021 để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư lân cận. Đồng thời, trước khi triển khai thi công, Chi cục Thủy lợi đã có Thông báo số 03/TB-CCTL ngày 16/3/2021 gửi đến Ủy ban nhân dân phường Đông Hải để thông báo cho nhân dân trong vùng được biết.

2. Về lĩnh vực thủy lợi:

a) Cử tri xã Phước Hải, huyện Ninh Phước: Việc xả nước Hồ Tân Giang đề nghị tỉnh khi xả lũ thì phải có thông báo trước và nên xả lũ vào ban ngày để nhân dân chủ động di dời tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Trả lời:

Trong mùa mưa lũ, công tác vận hành điều tiết xả lũ các hồ chứa để vừa đảm bảo an toàn đập, vừa giảm nhẹ đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại ở hạ du luôn được Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đặt lên hàng đầu. Vì vậy, khi vận hành xả lũ tại các hồ chứa, Công ty sẽ chủ động tập trung xả lũ vào ban ngày và hạn chế lưu lượng xả lũ lớn vào ban đêm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Trước khi xả lũ các hồ chứa, thực hiện Thông báo đến các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cho vùng hạ du các cấp huyện, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp khi xả lũ trước 6 tiếng, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thực hiện đúng, đủ nội dung trong Quy chế phối hợp đã đề ra tại các hồ chứa. Riêng hồ chứa Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đã lắp đặt còi báo động trước khi xả lũ hồ chứa, tín hiệu còi được thực hiện như sau: Trước khi xả lũ, kéo 3 hồi còi liên tiếp mỗi hồi 50 giây, giãn cách 5 giây; Hết xả lũ tín hiệu còi thực hiện bằng 01 hồi còi dài 60 giây; Hàng tháng thực hiện thử còi 01 lần vào lúc 16h30 vào ngày cuối tháng tín hiệu còi là một hồi 30 giây. Thực hiện chế độ báo cáo và thông tin liên lạc đầy đủ, kịp thời theo như nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cho vùng hạ du và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, xã nơi có hồ chứa đã phối hợp.

Sau khi nhận được thông tin dự báo xả lũ của Công ty, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các địa phương thông tin kịp thời cho Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Trung tâm văn hóa - thể thao truyền hình huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác để thông báo cho các ngành, các cấp và nhân dân vùng hạ du biết, chủ động ứng phó.

b) Cử tri xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước:

- Vấn đề tiêu thoát nước thuộc hệ thống thoát khu vực mương Sa được phản ánh rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, cử tri rất bức xúc, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng tỉnh sớm tổ chức khảo sát, nạo vét tạo thuận lợi cho nông dân trong quá trình sản xuất.

Trả lời:

Kênh tiêu mương Sa, xã Phước Hữu là kênh vừa tưới, vừa tiêu với chiều dài 5,8km; Tiêu mương Sa còn có tên là tiêu mương Dừa do cây dừa mọc dày và phát triển nhanh. Tưới từ nguồn nước Kênh Nam cho 60ha xã Phước Hữu và 70ha Phước Thái (thôn Đá Trắng 50ha, thôn Như Bình 20). Tiêu nước lũ từ kênh xả lũ và hồ Bầu Zôn, tiêu nước 200ha từ vùng Hậu Sanh (Kênh Ma Rên - Hệ thống Tân Giang) và 100ha từ Gộp Dài (Kênh CT18 - Kênh Cà Tiêu - Hệ thống Tân Giang);

Để giải quyết tình trạng ngập úng và bùn cát bồi lấp nghiêm trọng làm cản trở dòng chảy trong kênh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đã tiến hành nạo vét theo kiến nghị đề xuất của địa phương với tổng chiều dài thực hiện nạo vét là 2.700m (vị trí thượng lưu xi phong 3, kênh Nam, hệ thống đập Nha Trinh) từ ngày 20/11/2020 đến ngày 29/12/2020, với tổng khối lượng nạo vét là 12.300m³. Việc nạo vét kênh tiêu mương Sa đã thoát nước tốt và giảm ngập úng tại khu vực này.

Khu vực HTX Hữu Đức có một số khu vực trũng trước đây là kênh tiêu tự nhiên, sau này các hộ dân lấn chiếm trồng lúa nên thường xuyên bị ngập. Vì vậy, đề nghị UBND xã Phước Hữu vận động nhân dân trả lại hiện trạng kênh tiêu để việc tiêu thoát nước được kịp thời và đảm bảo không gây ngập úng cho diện tích lúa của nhân dân.

Hiện nay, kênh tiêu mương Sa vẫn đảm bảo tiêu thoát nước tốt. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch bố trí kinh phí nạo vét kịp thời, đảm bảo kênh tiêu thoát lũ nhanh, không làm thiệt hại cho sản xuất của bà con nông dân.

- Tình trạng sạt lở bờ kè sông Lu đoạn thôn Mông Đức, xã Phước Hữu đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được thực hiện, cử tri rất mong UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng tỉnh sớm có kế hoạch thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Trả lời:

Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 245/BC-SNNPTNT ngày 07/4/2021 báo cáo Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai đề bố trí kinh phí thực hiện nhằm sớm tổ chức thực hiện việc gia cố các đoạn sông bị sạt lở ổn định đời sống dân cư trong khu vực. Giải pháp thực hiện là xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ tả Sông Lu, đoạn qua xã Phước Hữu có chiều dài khoảng 1.500m với hình thức kè mái nghiêng, sử dụng đá hộc xếp khan trong ô khung bê tông cốt thép gia cố mái kè. Chân kè được gia cố bằng rọ thép và lăng thể đá hộc.

Trong thời gian chờ các cấp thẩm quyền Trung ương xem xét bố trí kinh phí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình nêu trên và có báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện.

III. Lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội:

Cử tri phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên đề nghị xem xét giúp đỡ hỗ trợ cho ngư dân (*Cử tri: Trần Công Thắng - khu phố 4*)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 1 Quyết định số 38/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp, Quốc phòng và Tài chính (hiện các quy định này vẫn còn hiệu lực): Tàu cá khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (*đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển xa*), chủ tàu đã mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên được hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, các chủ tàu cá tham gia hoạt động trên các vùng biển xa (*đã được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển xa*) đã mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Chi cục Thủy sản; Chi cục sẽ tiếp nhận, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp, Quốc phòng và Tài chính, gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC).

- Giấy xác nhận có hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (theo phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC).

- Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên (bản sao chứng thực).

- Sổ danh bạ thuyền viên (bản sao).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam;
- UBND phường Đông Hải, Tân Tài (TP. Phan Rang - Tháp Chàm), các xã: Phước Diêm, Phước Hà (huyện Thuận Nam); Phước Hải, Phước Hữu (huyện Ninh Phước);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các Chi cục: Thủy sản, Thủy lợi;
- Ban quản lý Khai thác các cảng cá;
- Phòng Quản lý xây dựng công trình;
- Công ty TNHH MTV KT CT thủy lợi;
- Thanh tra Sở; (th/dời, t/hợp)
- Lưu: VT, TTr.

(thực hiện)

GIÁM ĐỐC



Đặng Kim Cương

